



ประกาศสำนักงานเขตบางรัก
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางรัก

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางรักลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตบางรัก จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางรัก ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ที่ไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร
ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒. ตำแหน่งผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ สายสุด
๓. ตำแหน่งผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวสุณี วิสุทธิ์วารินทร์
๔. ตำแหน่งผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนในเขตพื้นที่
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ได้แก่
 - ๔.๑ นายสำเภา ทองจีบ
 - ๔.๒ นายอุรา อักษรไวสมผล
 - ๔.๓ นายเกียรติศักดิ์ แซ่ตั้ง
๕. ตำแหน่งผู้แทนองค์กรเอกชนในเขตพื้นที่
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางปรีญาณี กองบุญมา

โดยสำนักงานเขตบางรักจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกข้างต้นให้สำนักอนามัยเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางรักในแต่ละตำแหน่งต่อไป หากประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้ถือว่าการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนี้ สำนักงานเขตบางรักได้ประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังไม่ว่าในระยะเวลาใดก็ตามว่า ผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือกไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก สำนักงานเขตบางรักจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการ คัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางธราพร อำนวยสาร)

ผู้อำนวยการเขตบางรัก



ประกาศสำนักงานเขตบางรัก

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาในการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตเขตบางรัก ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคล
เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตเขตบางรัก ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การสรรหาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตบางรัก จึงขอประกาศว่า นายสิทธิชัย อาชาอินดี
และนางสาวไพรวลัย งามไมตรี เป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาในการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตเขตบางรัก ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ โดยสำนักงานเขตบางรัก
จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาข้างต้นให้สำนักอนามัยเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตเขตบางรักในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป หากประธานกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการ
สรรหาเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าการรับสมัครเข้ารับการสรรหา
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และผู้ที่ได้รับการสรรหาไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหานี้ สำนักงานเขตบางรักได้ประกาศตามเอกสาร
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหา ดังนั้น หากปรากฏภายหลังไม่ว่าในระยะเวลาใดก็ตามว่า ผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหา สำนักงานเขตบางรัก
จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหารายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางธราพร อำนวยสาร)

ผู้อำนวยการเขตบางรัก



ประกาศสำนักงานเขตบางรัก

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาในการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางรัก ตำแหน่งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในเขตพื้นที่

ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางรัก ตำแหน่งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในเขตพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางรักในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

บัดนี้ การสรรหาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตบางรัก จึงขอประกาศว่า นายพงษ์ศักดิ์ โชติช่วงฉัตรชัย เป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาในการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางรัก ตำแหน่งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในเขตพื้นที่ โดยสำนักงานเขตบางรักจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาข้างต้นให้สำนักอนามัยเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางรักในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป หากประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าการสรรหาครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และผู้ที่ได้รับการสรรหาไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหานี้ สำนักงานเขตบางรักได้ประกาศตามที่ผู้อำนวยการเขตบางรักสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังไม่ว่าในระยะเวลาใดก็ตามว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตรงตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการ

ในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตบางรัก
จะถือว่าผู้ที่ได้รับการสรรหารายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ
ได้รับการแต่งตั้งหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางธราพร อำนวยพร)

ผู้อำนวยการเขตบางรัก